

ใบกิจกรรมที่ 2

วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน ITA

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 30.00 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ร้อยละ 100.00 ซึ่งอยู่ในระดับ AA จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมไม่มีพฤติกรรมในการเรียกรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ร้อยละ 100.00 ซึ่งอยู่ในระดับ AA จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศควรมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เพื่อแสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนน ร้อยละ 100.00 ซึ่งอยู่ในระดับ AA จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชาไม่มีการสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการสั่งทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาและมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาคุณาน หรือการให้ทุนการศึกษาเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ร้อยละ 100.00 ซึ่งอยู่ในระดับ AA จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศเชื่อมั่นว่า บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการนำเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำทรัพย์สินของราชการไปให้บุคคลภายนอกไปใช้โดยไม่มีการขออนุญาต และการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ร้อยละ 100.00 ซึ่งอยู่ในระดับ AA จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต

อย่างไรก็ดี มีจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา โดยโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 100.00 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ำหนักคะแนน) ในการพัฒนาในปีต่อไป ดังต่อไปนี้

จุดแข็ง คือ ปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นจุดแข็งตัวชี้วัดที่ได้คะแนน ร้อยละ 100.00 ซึ่งอยู่ในระดับ AA จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรในโรงเรียนพุททามครุฑมณีอุทิศส่วนใหญ่ เชื่อมั่นว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมไม่มีพฤติกรรมในการเรียกรับหรือการให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนพุททามครุฑมณีอุทิศควรมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ การดำเนินงานดังกล่าว ได้ดำเนินอย่างถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ดังกล่าว

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรโรงเรียนพุททามครุฑมณีอุทิศส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชาไม่มีการสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการสั่งทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาและมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรโรงเรียนพุททามครุฑมณีอุทิศ มีความเชื่อมั่นว่า บุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีหรือการนำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้เป็นส่วนส่วนตัวหรือนำทรัพย์สินของราชการไปให้บุคคลภายนอกไปใช้ โดยไม่มีการขออนุญาต และการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานและมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ตามที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรโรงเรียนพุททามครุฑมณีอุทิศมีความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตในองค์กร และมีการจัดทำแผน กิจกรรม โครงการงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต

จุดที่ต้องพัฒนา ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 95.00 คือ ไม่มีตัวชี้วัด

2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) EIT(1) ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 6 - 8 โดยมีค่าน้ำหนัก 15 ได้คะแนนเท่ากับ 14.82 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในสถานศึกษามีความเชื่อมั่นว่า โดยอธิบายเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ร้อยละ 87.33 ซึ่งอยู่ในระดับ A จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนพุททามครุฑมณีอุทิศมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานให้มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียนพุททามครุฑมณี

อุทิศว่าการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษายึดหลักตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงาน/ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ร้อยละ 74.94 ซึ่งอยู่ในระดับ C จากผลการวิเคราะห์ สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน ในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่ไม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย หรือไม่ในปัจจุบัน รวมทั้ง มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/ การไม่ชัดเจน

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน ร้อยละ 83.09 ซึ่งอยู่ในระดับ B จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศในระดับน้อย และการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและ กระบวนการทำงานของหน่วยงานไม่ดีเท่าที่ควร อาจเนื่องจากช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ และช่องทางการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ความต้องการ

อย่างไรก็ดี จุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดยโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ที่ร้อยละ 90.00 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ำหนักคะแนน)

จุดที่ต้องพัฒนา ของผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 85 จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

3. ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 30.00 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าสถานศึกษามีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และการป้องกันการทุจริต ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ได้คะแนนร้อยละ 82.50 ซึ่งอยู่ในระดับ B จากผลการวิเคราะห์ สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (OIT) ได้คะแนนร้อยละ 67.50 ซึ่งอยู่ในระดับ D จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ควรมีการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ และควรเพิ่มช่องทางให้ผู้ปกครองของหน่วยงาน การรายงานผลครูที่ปรึกษาผู้ปกครอง เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินงานด้านการทุจริตให้กับนักเรียนและครู บุคลากรในโรงเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น และมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต อย่างไรก็ตาม

จุดที่ต้องพัฒนา คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ได้คะแนนร้อยละ 82.50 ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต (OIT) ได้คะแนนร้อยละ 67.50